

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TRUE – เล่นด้วยจิตวิทยา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ ก็ไม่อยากกล่าวอะไรมากมายหรอกนะครับ ไม่ว่าจะนโยบายอะไรที่ใช้อยู่ หรือที่กำลังจะมีออกตามๆ มาในอนาคต เพราะบางอย่างมีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย(อย่างแรงก็มีนะ) บางทีก็อาจจะหวังผลในด้านจิตวิทยาอะไรบางอย่างก็ได้... เอาเถอะครับ บ้านเมืองเรา ต้องเดินต่อให้ได้ และต้องผ่านจุดที่เลวร้ายในครั้งนี้ ไปด้วยกัน ขอเพียง ร่วมด้วยช่วยกัน แล้วถ้าจะทำอะไรทั้งนี้ ก็เอาให้มันเข้าท่า หรือมีจิตสำนึกในทางที่ดี ไม่ว่าจะในการทำงาน หรือการดำรงชีวิต... ว่าไปแล้ว ที่กล่าวมาเนี่ย เกี่ยวกับหุ้น TRUE ตรงไหนล่ะเนี่ย จะเกี่ยวกับตลาดก็ไม่เชิง จะออกไปทางการเมืองเสียมากกว่าละมั้งเนี่ย แต่เหนือเมฆไม่อยู่ช่างไหน ไม่เข้าช่างใครนะครับ แม้จะเห็นว่า บางอย่างมันอาจจะไม่เข้าท่า ก็ขอยูตรงกลางดีกว่าครับ... มาที่เรื่องหุ้น หรือตลาดหุ้นกันดีกว่า เรื่องจริงอีกอย่างในตอนนั้น หรือ อย่างน้อยๆ ก็เข้าใจความจริง หรือไม่ก็อาจจะเป็นความน่าจะเป็น ที่ตลาด หรือ นักลงทุนทั่วไป อาจจะเริ่มท้อ เริ่มจะสับสนบ้างแล้วก็เป็นไปได้ ตลาดขึ้นวันลงวัน หรือ ลงแรงๆ ทำท่าจะไม่ไหว ออกท่าออกทางจะลงลึกๆ แต่พอท้ายๆ ตลาด ก็มีแรงดันหรือแรงซื้อขึ้นมา เล่นเอาแบบว่า เหมือนหลอกให้ขาย หลอกให้กลัว หลอกให้ท้อ แล้วก็อาจจะได้ผลเสียด้วยทั้งหมดนี้ เอาถึงขั้น จับทาง เดาทาง กันไม่ถูก... ลองๆ พังผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ดูเอาในแต่ละวันนะ กล่าวกันแบบว่า ยังประเมินกันไม่ถูกเลยว่าจะลงอีกไหม ลงลึกแค่ไหน... รู้แต่ว่า ราคาหุ้นถูกมากแล้ว ถูกกว่าราคาปัจจัยพื้นฐานมากแล้ว ได้แต่บอกน่าสะสม น่าเก็บ... อ้าว แล้วบอกไม่ได้ จะลงถึงไหน (ต้องรู้ให้ได้)

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็อาจจะเป็หุ้นที่อยู่ในเกมจิตวิทยาระยะสั้น และคิดแบบง่ายๆ ด้วย แม้ว่าจะยากเกินไปไหม มันก็อาจจะใช่ แต่สถานการณ์ในช่วงนี้ มันพาไปได้แน่ๆ ละ และอาจจะอีกนานก็ได้

แนวรับ : ... 3.0-2.8 น่าเก็บ หรือ ยืน 3.0 ได้มันคง ก็ยังดี

เป้าหมาย : ... 3.4 ระยะสั้น ซึ่งถ้ายืนได้ เป้าต่อไป ดู 3.7-3.8

Price Chart...(TRUE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TRUE... อย่างหุ้น ADVANC ในวันวานที่ได้เอามาเข้าบาดตาเซียนนั่นแหละครับ ลองใช้วิธีคิดทางเทคนิคแบบเดียวกันเลยนะครับ... แต่วันนี้ ไม่มีเรื่องของ Indicator ตัวไหนมาให้ดู ก็อยากให้ท่านนักลงทุนลองเอา Indicator ตัวที่ท่านชอบ มาใส่กันเอาเองนะครับ แต่ในภาพนี้ เหนือเมฆตีเส้นตรงราคาที่เป็น Gap ในการแกว่งตัวก่อนหน้านั้นมาให้ดู เพื่อให้เป็นที่สังเกตครับ หรือบอกเป็นนัยๆ ว่า การคาดหวังในทางขึ้นที่ดีนั้น ราคาจะต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่าราคาไหน หรือ การยืนระดับ 3.00 ได้มันคงนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า และเราอาจจะไม่หวังแค่แนวต้าน 3.40 เลยก็ได้ เราอาจจะหวังการวิ่งขึ้นกลับไปทดสอบ เส้น 3 เซียน เหมือนเดิม